



ประกาศโรงเรียนบ้านโนนเกษม

เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพวงเขต

ตามที่โรงเรียนบ้านโนนเกษมประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงาน
ธุรการใน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพวงเขตระหว่างวันที่ ๑๐-๑๕ พฤศจิกายน
๒๕๖๑ นั้น บัดนี้โรงเรียนบ้านโนนเกษมได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงาน
ธุรการในโรงเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้
โดยจะขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นเวลา ๑ ปีนับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก เว้นแต่มีการประกาศ
รับสมัครคัดเลือกครั้งใหม่หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นและ
อายุบัญชีถ้ามีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย

๑. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการส่งจ้างในวันเวลาที่กำหนด
๒. ผู้นั้นขอสละสิทธิการจ้าง
๓. ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาการส่งจ้าง

โรงเรียนบ้านโนนเกษม จึงให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ ๑ มารายงานตัวที่โรงเรียนบ้าน
โนนเกษม ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

อนึ่งหากผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีไว้มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ทำให้ไว้ในใบสมัครสอบคัดเลือก
ให้แจ้งโรงเรียนบ้านโนนเกษมทราบภายใน ๗ วัน

ทั้งนี้หากปรากฏพบภายหลังว่าผู้สมัครรายใดขาดคุณสมบัติที่จะดำเนินการจัดจ้างตาม
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนเกษม ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ขาดคุณสมบัติจะไม่ได้รับการจ้าง
ให้ดำรงตำแหน่งหรือหากได้รับการจัดจ้างไปแล้วจะต้องถูกยกเลิกการจ้างและจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัญญา ศรีสมบูรณ์พงศ์)
ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเกษม

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร
(แบบท้ายประกาศ โรงเรียนบ้านโนนเกษม ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๗	น.ส. ณัฐชยาน์ คำภูษา	ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ มารายงานตัว ที่โรงเรียนบ้านโนนเกษม ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒	๐๐๔	น.ส. ภาณุญดา สาระไชย	
๓	๐๐๕	น.ส. มยุรี ผิวลมูล	
๔	๐๐๒	นายธนภัทร โพธิ์พันธราช	
๕	๐๐๘	นายนิพัทธ์ พรหมจันทร์	
๖	๐๐๓	น.ส. ตริวิณี โลหะทิน	
๗	๐๐๑	น.ส. จิรวรรณ แก้วมัน	

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัญญา ศรีสมบูรณ์พงศ์)
ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเกษม

